

Họ và tên tác giả : **Nguyễn Thị Nhài**

Ngày sinh: 05 – 3 - 1976

SĐT: 0988 780 576

Năm vào ngành: 1994

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Long Biên - Hà Nội

BÀI VIẾT VỀ GƯƠNG "NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT"

NĂM HỌC 2023 – 2024

“ANH HÙNG NHỎ HỘI TỤ NHIỀU TÀI NĂNG”



Một bất ngờ lớn khi đôi bàn tay nhỏ bé trao cô một tờ giấy kiểm tra. Cái miệng cười chúm chím vẻ e ngại của cậu học trò giỏi Toán trông mới đáng yêu làm sao! Ô, hoá ra đó là một bài thơ với những dòng chữ ngay ngắn.

Cô bất ngờ hỏi:

- Mẹ con gửi tặng cô phải không?

- Dạ thưa cô, không ạ! Là con viết bài thơ nộp cho cô để cô đăng cổng thông tin của nhà trường đây ạ!

Tôi đọc từng dòng và không khỏi ngạc nhiên, một học sinh với rất nhiều Huy chương Vàng Toán Quốc tế lại còn biết làm thơ – một bài thơ khá ấn tượng ngay tuần học thứ hai của năm học mới - thật là xuất sắc.

Niềm vui đến trường

Đầu năm học mới
Tràn đầy niềm vui
Cùng cô cùng bạn
Học tập vui chơi.

Tuần hai kết thúc
Lại được cô khen
Nề nếp kỉ luật
Thêm yêu mái trường

Mỗi ngày đến lớp
Em học chăm ngoan
Hăng say lao động
Vệ sinh, gọn gàng.

Tuần ba sắp đến
Em quyết luyện rèn
Cả lớp cố gắng
Đoàn kết tiến lên.

Một tuần trôi qua
Lớp em tiến bộ
Bài học ghi nhớ
Luyện tập hăng say.

Học sinh lớp 4A1- *Nguyễn Bảo Bảo*

Tôi ôm con vào lòng, khen ngợi. Thiện cảm tôi dành cho con tăng lên gấp bội. Cậu bé nép bên cô, ánh mắt long lanh đầy tự hào và kiêu hãnh.



Đã gần 30 năm gắn bó với nghề “trồng người”, có rất nhiều thế hệ học sinh đã đi qua, để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng tôi, nhưng có lẽ hình ảnh cậu bé Nguyễn Bảo Bảo lớp 4A1 do tôi giảng dạy và chủ nhiệm năm học 2023-2024 này – một học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn và học rất giỏi - đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất.

Ngay từ ngày đầu mới nhận lớp, Bảo Bảo đã để lại thiện cảm trong tôi về hình ảnh một cậu bé có dáng người thư sinh thanh thoát, nước da ngăm ngăm, đôi mắt đen láy sáng long lanh toát lên vẻ tinh anh cùng nụ cười rạng rỡ thân thiện. Không phải đến năm học này, khi nhận lớp 4A1 tôi mới biết em, mà tôi đã được chứng kiến những thành tích xuất sắc của em từ những năm học trước.

Khác với rất nhiều học sinh trong lớp, Bảo Bảo rất thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách về khoa học tự nhiên và Toán học, Tiếng Anh. Em rất yêu khoa học tự nhiên và Toán học là niềm say mê của em. Những giờ nghỉ năm phút hay giờ nghỉ giải lao - giờ ra chơi, Bảo Bảo thường tranh thủ để đọc. Em đọc đầy chăm chú, say mê. Tôi đoán chắc Bảo Bảo lại tìm được một câu trả lời thú vị nào đó cho hàng vạn câu hỏi “vì sao” của em. Say mê sách là vậy nhưng không vì thế mà Bảo Bảo ít tham gia các hoạt động của lớp. Ngược lại, em lại là người cực kì năng động! Em luôn dẫn đầu và hoàn thành xuất sắc mọi phong trào thi đua của lớp. Trong phong trào kế hoạch nhỏ của Đội thiếu niên Tiên phong Hồ Chí Minh em tiên phong và dẫn đầu lớp đạt danh hiệu Kiện tướng kế hoạch nhỏ.



Bảo Bảo đón nhận danh hiệu Kiện tướng Kế hoạch nhỏ HKI

Các hoạt động của trường cũng không thể nào vắng mặt em. Em có năng khiếu về văn nghệ, thể dục thể thao. Cái giọng nói ấm áp của em luôn tạo được thiện cảm cho người nghe. Cô Tổng phụ trách luôn giành cho em lời khen: “Cậu bé thông minh quá! Nhanh thuộc lời nhân vật, giọng ấm áp, lại tự nhiên, nhập vai rất tốt!” Em rất tích cực tham gia thi các sân chơi do trường, phòng GD và Quận tổ chức.

Bất kể kì cuộc nào của lớp Bảo Bảo cũng tham gia đầy nhiệt tình. Bảo Bảo diễn kịch rất hay lại có nhiều ý tưởng độc đáo. Mới đây thôi, vở kịch “**Đỉnh cao của trí tuệ là đây chứ đâu**” trong Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam của toàn Quận thực hiện điểm tại ngôi trường Tiểu học Long Biên thân yêu, Bảo Bảo cùng các bạn diễn khiến cho các thầy cô và các bạn học sinh toàn trường ngạc nhiên và vô cùng thích thú. Trong vở kịch đó, Bảo Bảo đóng vai cậu học trò ngoan với những câu thoại ghi dấu ấn và tài diễn xuất khiến khán giả xúc động và thán phục. Tài năng của em đã góp phần giúp Đội diễn của cô trò 4A1 giành được giải Nhất trong cuộc thi.



Bảo Bảo cùng các bạn diễn kịch trong phần thi hiểu biết về Pháp luật



Bảo Bảo học rất đều tất cả các môn và có phần nổi trội ở môn Toán và Tiếng Anh. Em đam mê Toán và Tiếng Anh từ nhỏ. Giờ học nào em cũng hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Bảo Bảo luôn chăm chú nghe giảng, những kiến thức nào chưa hiểu em sẽ hỏi thầy cô ngay để có thể hiểu rõ hơn, em rất ham thích đọc sách báo, xem ti vi để mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình. Vì vậy mà trong các bài kiểm tra, các kì thi cuối năm học em luôn đạt kết quả cao. Ba năm liền em đều đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc, là học sinh tiêu biểu của lớp trong mọi hoạt động.

Với vốn kiến thức sâu, rộng, con đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Rung chuông vàng chào mừng kỉ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vừa qua. Trải qua 50 câu hỏi thuộc các lĩnh vực: văn học, toán học, khoa học, Tiếng Anh, lịch sử và địa lý, kĩ năng sống, tin học, ... Trên đấu trường sân nhà, con cùng 2 thí sinh trong số 100 thí sinh của khối 4 đến được với đỉnh vinh quang, rung được chiếc chuông vàng thật đáng tự hào và ngưỡng mộ.



Cũng chính vì sự hoạt bát, năng động của mình nên Bảo Bảo đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ thầy cô giao cho, hay những công việc trong lớp. Vì thế Bảo Bảo đã dành được sự tin yêu cũng như lòng quý mến của các bạn và thầy cô, cuối tuần nào con cũng được các bạn vinh danh với các danh hiệu đáng tự hào. Những thành tích đáng ngưỡng mộ ấy đã truyền cảm hứng cho tập thể các bạn trong lớp!





Ngay từ những năm học đầu cấp, Bảo Bảo luôn có tên trong danh sách tham gia các kì thi Học sinh giỏi cấp Quận, cấp Thành phố, cấp Quốc gia và Quốc tế. Các môn Toán, môn Tiếng Anh, Vẽ,... em đều đạt giải rất cao.

Năm học 2020 – 2021, khi mới chỉ là cậu học trò lớp Một, em đã tham gia kì thi Toán Quốc tế IKMC - International Kangaroo và đạt Top 0,5% Thí sinh có điểm số cao nhất cùng độ tuổi. Đến năm lên lớp 2, tại cuộc thi Toán Singapoer và Châu Á SASMO, em giành 2 Huy chương Vàng. Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Toán ASMO. Tại cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố, em đạt Giải Ba.

INTERNATIONAL KANGAROO
IKMC MATH CONTEST 2021
 Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC CONTEST

KẾT QUẢ THI

Trường: **Trường Tiểu Học Thanh Am**

Xếp loại: **Top 0.5%**

Thí sinh có điểm số cao hơn **99.5%** thí sinh thi cùng khối

Họ và tên: Nguyễn Bảo Bảo	Ngày sinh: - 03/11/2014	
Cấp độ: 1	Khối lớp: 1	
SBD: 480407	Điểm thi: 78.75	

Giải thưởng:

- **Distinction** - In giấy chứng nhận
- **School Champion** - In giấy chứng nhận
- In Học bổng IEG



Năm học 2022 - 2023, em học lớp 3A1, giữ vững và phát huy được những thành tích xuất sắc của mình, em thể hiện tài năng ở lĩnh vực Mỹ Thuật và đạt Giải Nhì cuộc thi Vẽ Tranh Toyota “Chiếc ô tô mơ ước” cấp Quốc gia; Huy chương Vàng

cuộc thi Toán Singapore và Châu Á SASMO; Giải Nhì cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố.





Move your world

GIẤY CHỨNG NHẬN NGUYỄN BẢO BẢO

LỚP 3A1 - TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN

ĐẠT GIẢI NHÌ

CUỘC THI VẼ TRANH QUỐC TẾ TOYOTA

Chiếc ô tô mơ ước

Năm học 2022 - 2023

BẢO THIỂU NIÊN TIỀN PHONG VÀ NHỊ ĐỒNG



NGUYỄN PHAN KHUÊ
TỔNG BIÊN TẬP

CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM



NAKANO KEITA
TỔNG GIÁM ĐỐC



Chiếc ô tô mai rùa tránh tai nạn giao thông cho mọi người

Đến năm học này, khi là cậu học trò lớp 4, với niềm đam mê khoa học, em đã cùng anh trai của mình và những người bạn trong nhóm đã hoàn thành mô hình “Hà Nội – Thủ đô văn hiến, sáng tạo, phát triển” tham gia dự thi cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc lần thứ 19. Mô hình tái hiện lại Hà Nội xưa và nay với những sự kiện hào hùng trong lịch sử và danh lam thắng cảnh, những nét văn hoá lưu truyền bao đời nay.



Sản phẩm mô hình do Bảo Bảo cùng anh trai và nhóm bạn thực hiện đã vinh dự giành được giải Nhất cuộc thi. Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, được thưởng huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”. Đó là niềm vinh dự vô cùng lớn lao của không chỉ riêng Bảo Bảo mà còn là của gia đình em và nhà trường.





Sinh ra trong một gia đình có nề nếp giáo dục tốt, luôn tràn ngập tình yêu thương của bố mẹ, noi gương anh trai chăm chỉ học tập, nhưng Bảo Bảo cũng rất khiêm tốn và biết nhường nhịn bạn bè. Em không kiêu căng, cho mình là hơn mọi người mà rất chan hòa với các bạn trong lớp, luôn giúp đỡ các bạn trong học tập. Em luôn đem những kiến thức mình có được để giúp các bạn giải những bài tập khó, sẵn sàng giúp những bạn học còn chậm. Hình ảnh một người bạn trai nhỏ nhắn luôn cặm cụi ngồi giảng bài cho các bạn đã trở nên quen thuộc với lớp 4A1 của tôi. Đối với các bạn, Bảo Bảo như một “Cuốn từ điển bách khoa biết đi” vậy.

Mỗi lần trao đổi với gia đình về những thành tích cao của con, trong ánh mắt mẹ Bảo Bảo ánh lên niềm tự hào và cho cô giáo xem những hình ảnh chăm làm việc nhà rất đáng yêu. Cô càng thêm tự hào về cậu bé Bảo Bảo 10 tuổi rất hiểu chuyện này....





Mẹ Bảo Bảo dạy em biết chia sẻ công việc nhà từ nhỏ và em cũng rất thích thú khi được giúp đỡ bố mẹ làm các công việc nhà. Chính vì vậy, khi lớn lên, em tự giác mọi công việc liên quan đến cá nhân mình. Mỗi buổi sáng, em tự chuẩn bị trang phục, sách vở rồi đến trường. Buổi tối, sau bữa cơm gia đình, em tự ngồi vào bàn ôn bài, chuẩn bị bài học cho ngày hôm sau. Mỗi cuối tuần, em được bố mẹ đưa về thăm ông bà nội tại quê hương Bắc Ninh.

Bảo Bảo tâm sự với cô và các bạn: “Con sẽ học thật giỏi để sau này con trở thành bất kì ai có ích cho xã hội: như thầy giáo, kĩ sư, bác sĩ, nhà nghiên cứu...” một ước mơ thật khôn khéo và đáng yêu! Chúc Bảo Bảo sẽ đạt được những ước mơ cao đẹp của mình. Mong rằng tương lai của con sẽ luôn tươi sáng.

Bảo Bảo quả thật là một gương sáng điển hình, là niềm tự hào của lớp tôi – lớp 4A1 trường Tiểu học Long Biên. Tôi hi vọng rằng Bảo Bảo của chúng tôi sẽ còn tiến cao tiến xa hơn nữa trong học tập, luôn được mọi người quý mến, em sẽ mãi là người bạn, là tấm gương sáng để các bạn học tập và noi theo.

Long Biên, ngày 05 tháng 12 năm 2023

Người viết

Cô giáo Nguyễn Thị Nhài